



ข้อมูลธุรกิจ



ฉบับที่ 5,580 ปีที่ 17

วันที่ 12 มีนาคม 2568

ราคา 10 บาท

www.dataneews9.com

Home Electronics บุก Easy E-Receipt 2.0 หนุนการใช้จ่ายโต 30%

The 1 Insight สรุปเทรนด์การใช้จ่าย Easy E-receipt 2.0 ในปี 2568 เผยภาพรวมการใช้จ่ายเติบโตสูงกว่าปีก่อน โดดเด่นในกลุ่ม Gen Z เติบโตสูงถึง 30% ซึ่งมีความตื่นตัวในการใช้จ่ายลดหย่อนภาษี ในขณะที่สินค้าหมวด Home Electronics ยังคงเป็นตัวขับเคลื่อนการใช้จ่ายหลัก เสริมทัพด้วยหมวด Fashion และ Beauty ที่ยอดขายเติบโตในทุกกลุ่มช่วงวัย นอกจากนี้ โครงการ Easy E-Receipt 2.0



อ่านต่อหน้า 2

ภาพจาก : www.wealthmagik.com



ภาพจาก : www.salika.co



ภาพจาก : facebook.com/theghostradio

สกดพหนีผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ **น. 2** 'ฉายแสงฯ' ผหิก 'เดอะโกสท์' เจ้าพ่อเรื่องผี **น. 2**

รับลงประกาศโฆษณา ทางหนังสือพิมพ์
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 0 2853 3797-8

Home Electronics ยุค Easy E-Receipt 2.0 หนุนการใช้จ่ายโต 30%

The 1 Insight สรุปเทรนด์การใช้จ่าย Easy E-receipt 2.0 ในปี 2568 เผยภาพรวมการใช้จ่ายเติบโตสูงกว่าปีก่อน โดดเด่นในกลุ่ม Gen Z เติบโตสูงถึง 30% ซึ่งมีความตื่นตัวในการใช้จ่ายลดหย่อนภาษี ในขณะที่สินค้าหมวด Home Electronics ยังคงเป็นตัวขับเคลื่อนการใช้จ่ายหลัก เสริมทัพด้วยหมวด Fashion และ Beauty ที่ยอดขายเติบโตในทุกกลุ่มช่วงวัย นอกจากนี้ โครงการ Easy E-Receipt 2.0 ยังช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายกลุ่มสินค้า OTOP และสินค้าวิสาหกิจเพื่อสังคม ส่งผลให้ยอดขายเติบโตขึ้นเป็น 2 เท่า เช่นเดียวกับปีก่อน ช่วงเวลาของการลดหย่อนภาษี Easy E-Receipt 2.0 มาพร้อมกับความเข้มข้นของฝุ่น PM 2.5 ในอากาศที่สูงขึ้น และแน่นอนว่าเมื่อปัญหาฝุ่นได้กลายเป็นปัญหาระยะยาวของคนไทย ความต้องการซื้อ 'เครื่องฟอกอากาศ' ย่อมเติบโตสูงขึ้นตามมา

โดยในปี 2568 นี้มียอดขายเติบโตกว่า 4 เท่าเมื่อเทียบกับปีก่อน ครองอันดับหนึ่งสินค้ายอดขายเติบโตสูงสุด เช่นเดียวกับช่วง Easy E-Receipt เมื่อต้นปี 2567 และยังคงส่งผลให้ตลาด Home Electronics ภาพรวมมีการเติบโตเพิ่มขึ้นเป็นอันดับ 1 โดยสินค้าขายดีอื่นๆ ในกลุ่มดังกล่าว ได้แก่ เครื่องทำนํ้าอุ่น และเครื่องซักผ้า นอกจากนี้ ยังพบว่าสินค้าในหมวด Fashion และ Beauty ยังมีการเติบโตสูงเช่นกัน โดยหมวด Fashion เป็นที่นิยมในการใช้จ่ายเพื่อลดหย่อนภาษีเนื่องจากมีราคาต่อชิ้นค่อนข้างสูงจึงสะดวกในการใช้จ่ายเพื่อลดหย่อนภาษีในวงเงิน 30,000 บาท โดยสินค้าที่ได้รับความนิยมได้แก่ แอ็กเซสเซอร์แฟชั่น นาฬิกา และจิวเวลรี่ ส่วนหมวด Beauty นั้นมียอดใช้จ่ายโดดเด่นในทุกกลุ่มช่วงวัย สินค้าที่ได้รับความนิยมสูงสุดได้แก่ เครื่องสำอาง สกินแคร์ และนํ้าหอม มากไปกว่านั้น ในโครงการ Easy E-Receipt 2.0 ยังมีกลุ่มสินค้า OTOP และสินค้าวิสาหกิจเพื่อสังคม ที่สามารถนำมาใช้จ่ายเพื่อลดหย่อนภาษีได้ ซึ่งส่งผลให้ยอดขายสินค้ากลุ่มนี้เติบโตกว่า 2 เท่า เมื่อเทียบกับปีก่อน

โดยผู้ใช้จ่ายหลักอยู่ในกลุ่ม Gen Y และ Gen X นั่นเอง สินค้ายอดนิยมในกลุ่มนี้ ได้แก่ กระเป๋าถือ เสื้อผ้า และเครื่องประดับ สำหรับโครงการ Easy E-Receipt 2.0 หรือการใช้สิทธิลดหย่อนภาษี 2568 (ยื่นแบบต้นปี 2569) ให้ลดหย่อนภาษีตามที่จ่ายจริงได้สูงสุด 50,000 บาท ต่อปี (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) โดยวงเงินของกลุ่มสินค้า หรือบริการที่นำไปใช้ลดหย่อนภาษีได้

ซึ่งในปีนี้จะแบ่งเป็น 2 กลุ่มหลัก ๆ ได้แก่ 1. กลุ่มสินค้าและบริการทั่วไป สามารถลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 30,000 บาท 2. กลุ่มสินค้า OTOP และสินค้าวิสาหกิจเพื่อสังคมสามารถลดหย่อนภาษีได้ 20,000 บาท (ที่มา : www.thansettakij.com)

สกัดพิษผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์

นายธนุชา พิษยพันธ์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เปิดเผยว่า สถานการณ์สังคมไทยในปี 67 ที่ผ่านมา พบว่าความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนคนไทยลดลงมาก โดยพบว่ามิดิตอาญาเพิ่มขึ้นถึง 21.2% ขณะที่การรับแจ้งอุบัติเหตุทางถนนเพิ่มขึ้น 5.5% โดย ประเด็นที่ต้องให้ความสำคัญคือ เรื่องของการพนันถ่ายทอดสด (Live) บนแพลตฟอร์มออนไลน์ ซึ่งข้อมูลจากศูนย์ศึกษาปัญหาการพนันพบว่า กว่า 49.6% ระบุว่าพบเห็นการเล่นพนันบนเฟซบุ๊ก และอีก 29.7% พบเห็นบนติ๊กต็อก ที่ซึ่งสามารถติดต่อเล่นพนันผ่านการไลฟ์สดได้ทันที

นอกจากนี้ยังมีเรื่องของการตกเป็นเหยื่อลวงรักออนไลน์ หรือโรแมนซ์ สแกม ซึ่งข้อมูลจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือสศท.เมื่อปี 65-67 พบว่ามิดิตอาญาให้รักแล้วโอนเงินมากถึง 4,781 คดี มีมูลค่าความเสียหายกว่า 1,600 ล้านบาท โดยมีจิวเวลรี่ใช้ช่องทางลวงผ่านแอปพลิเคชันหาคู่ ขณะเดียวกันยังมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุของคนเดินเท้าค่อนข้างมาก อย่างไรก็ตามหากพิจารณาเฉพาะในไตรมาสที่ 3 ปี 67 คดีอาญาโดยรวมเพิ่มขึ้น 17.6% โดยเพิ่มขึ้นในทุกประเภทคดี ขณะที่การรับแจ้งอุบัติเหตุทางถนน มีการรับแจ้งผู้ประสบภัยสะสมรวมเพิ่มขึ้น 4.6% ซึ่งพบว่าเป็นการเพิ่มขึ้นของผู้บาดเจ็บ 4.7% ผู้เสียชีวิต 2.3% ขณะที่มีผู้ทุพพลภาพลดลง 32.7%

ทั้งนี้ มีประเด็นที่ต้องติดตามและให้ความสำคัญ คือ ความเสี่ยงของการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคลที่มาจากการใช้งานแอปพลิเคชันอันตราย โดยเฉพาะในรูปแบบที่ใช้ผลประโยชน์ล่อลวงผู้ใช้งาน อาทิ แอปพลิเคชันล่าเหยื่อแลกเงิน Jagat ที่ได้รับความนิยมในกลุ่มเด็กและเยาวชน จากการให้เงินรางวัลสูงมูลค่าสูง แต่มีความเสี่ยงด้านข้อมูลส่วนบุคคล เช่น พิกัดตำแหน่ง รวมถึงการติดตามผลการบังคับใช้ พ.ร.ก. ไซเบอร์ (ฉบับใหม่) ในประเด็นการร่วมรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นกับผู้บริโภค การควบคุมแพลตฟอร์มฟิชชิ่ง โดยเฉพาะแพลตฟอร์มที่ไม่ได้จดทะเบียนในไทย และการติดตามตรวจสอบการใช้อำนาจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเรื่องของการแพร่ระบาดของโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมายทางออนไลน์ โดยในปีงบประมาณ 67 พบการโฆษณาผิดกฎหมายถึง 97% ของโฆษณาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพทั้งหมด (ที่มา : www.dailynews.co.th)

'ฉายแสงฯ' ผึก 'เดอะโกสต์' เจ้าพ่อเรื่องผี

นายชัยวัฒน์ มิ่งไม้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฉายแสง แอด.เวนเจอร์ จำกัด ผู้วางแผนการตลาดและจัดจำหน่ายภาพยนตร์ เปิดเผยว่า ภาพรวมอุตสาหกรรมหนังไทยในปีที่ผ่านมามีมูลค่าถึง 2,500 ล้านบาท โดยเติบโตจากหนังผี สยองขวัญ ส่วนทางหนังฮอลลีวูดที่เริ่มซบเซา เห็นได้จากช่วง 2-3 ปีนี้กระแสหนังไทยได้รับความนิยมทั้งเรื่องธัญยด สปีดเฮ้อ ที่ทำรายได้สูงกว่า 800 ล้านบาท และพบว่าทุกครั้งที่หนังผีมีเกิดเป็นกระแสฮือฮาตลอด ทั้งนี้ บริษัทจึงจับมือร่วมกับ เดอะโกสต์เรดิโอ แพลตฟอร์มเล่าเรื่องผีอันดับ 1 ของไทย นำเรื่องเล่าดังกล่าวมาสร้างเป็นหนังภาพยนตร์ เพื่อให้ได้เห็นเป็นภาพจริง โดยคาดว่าจากความร่วมมือดังกล่าวจะมีหนังออกมามีฉายในโรงภาพยนตร์ปีละอย่างน้อย 1 เรื่อง เบื้องต้นมีหนังแนวสยองขวัญเรื่อง "ข้างบ้าน" ออกมาเป็นเรื่องแรกช่วงไตรมาส 3 ปีนี้ จากเงินลงทุนประมาณ 25-30 ล้านบาท เพื่อจับกลุ่มคนไทย อาทิ เจนแซดและเจนวาย และจากนั้นจะนำไปออกอากาศในช่องทางสตรีมมิ่งต่อไป

นายวัชรพล ผูกใจดี กรรมการผู้จัดการ บริษัท เดอะ โกสต์ เรดิโอ จำกัด หรือ แพลตฟอร์มเล่าเรื่องผีเดอะ โกสต์ กล่าวว่า การเปิดตัวภาพยนตร์เรื่องแรก "ข้างบ้าน" จะต้องพิจารณาจากปัจจัยหลายด้าน ไม่ใช่เพียงแคความนิยมของเรื่องเล่าเท่านั้น แม้บางเรื่องจะมีกระแสแรง ยอดวิวถล่มทลายหรือได้รับความนิยมสูงสุด แต่เป็นเพียง ช่วงสั้นๆ ที่ไม่สามารถขยายเป็นภาพยนตร์ที่น่าสนใจได้ ก็อาจไม่เหมาะสมสำหรับการสร้างเป็นภาพยนตร์ ดังนั้นจึงได้ใช้ระยะเวลาในการพิจารณาจากองค์ประกอบสำคัญเพื่อให้ข้างบ้านเป็นภาพยนตร์ที่สะท้อนวัฒนธรรมและเข้าถึงผู้ชมได้กว้างขวาง

ขณะที่พฤติกรรมคนไทยปัจจุบันเริ่มเปิดฟังเรื่องเล่าจากโซเชียลมีเดียก่อนนอนเพิ่มมากขึ้น ทำให้ปีนี้เริ่มมีผู้เข้ามารับฟังการเล่าเรื่องผีในช่องทางเดอะโกสต์มากถึงคลื่นละ 1 แสนคน เพิ่มจากช่วง 2-3 ปีก่อนที่มีผู้ฟังเพียง 3 หมื่นคนโดยเฉพาะกลุ่มครอบครัวที่เริ่มเปิดให้เด็ก ๆ ฟังเพื่อสอนเรื่องบาป บุญ คุณ โทษ เพิ่มขึ้นถึง 30% จากจำนวนยอดผู้ติดตามที่มีทั้งหมด 6.4 ล้านราย ส่วนกลุ่มนักเรียน นักศึกษา คนทำงานมีถึง 50% โดยส่วนใหญ่สูงชันจากช่วงโควิด "คนในยุคโซเชียลปัจจุบันเริ่มไม่ยึดติดว่าเรื่องผีเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องที่แต่งขึ้น แต่ต้องการความสนุก มั่นใจ ย้ำ และลุ้นว่าผีจะมีหลอกตอนไหน ขณะเดียวกันเสียงในการเล่าจะต้องมีน้ำเสียงที่ฟังไปเรื่องจึงทำให้หลับได้ง่าย ทำให้ส่วนใหญ่คนเปิดไม่ได้ฟัง คนฟังไม่ได้เปิด" (ที่มา : www.dailynews.co.th)



ประกาศบริษัท สหโรงแรมไทยและการท่องเที่ยว จำกัด
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง
ผู้จัดการทั่วไป บริษัท สหโรงแรมไทยและการท่องเที่ยว จำกัด

ด้วย บริษัท สหโรงแรมไทยและการท่องเที่ยว จำกัด (สรท.) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้จัดการทั่วไป บริษัท สหโรงแรมไทยและการท่องเที่ยว จำกัด โดยมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารกิจการของบริษัท ตามภารกิจเป้าประสงค์ และเป้าหมายที่คณะกรรมการของบริษัทกำหนด ให้สอดคล้องกับกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนนโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทและสิ่งที่คณะกรรมการของบริษัทกำหนด รวมทั้งต้องดำเนินงานอื่นๆ ในทางที่จะก่อให้เกิดประโยชน์และผลดีต่อบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล โดยในปัจจุบันมีการปฏิบัติงานในการขับเคลื่อนโครงการร่วมลงทุนตามกฎหมาย

สนใจสามารถดูรายละเอียด
ที่ www.sahathaihotel.com
และยื่นใบสมัครได้ที่

บริษัท สหโรงแรมไทยและการท่องเที่ยว จำกัด
973 อาคารเพริสเซ็นท์ทาวเวอร์ ชั้น 6 ห้อง 606
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
โทร 02 656 0044

รับสมัครตั้งแต่วันที่ จนถึงวันที่ 24 มีนาคม 2568
ระหว่างเวลา 08.00 น. – 16.00 น. (ในวันหยุดราชการ)

บริษัท คิตากาว่า (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 39 หมู่ 8 ตำบลบ่อน อำเภอสวีราชู จังหวัดชลบุรี

วันที่ 12 มีนาคม 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท คิตากาว่า (ประเทศไทย) จำกัด

ด้วย คณะกรรมการ บริษัท คิตากาว่า (ประเทศไทย) จำกัด ได้มีมติให้จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ในวันที่ 28 มีนาคม 2568 เวลา 09.00 น ณ สำนักงาน คิตากาว่า คอร์ปอเรชั่น เลขที่ 77-1 โฉมใหม่ พุทฺธิ-ฉัตรสิริมา-พีทีเคเจอรี่ ประเทศไทย

โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งก่อน
- วาระที่ 2 พิจารณาเพื่อมีมติพิเศษให้เลิกบริษัท
- วาระที่ 3 พิจารณาแต่งตั้งผู้ชำระบัญชีของบริษัท
- วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดเงินเดือน
- วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเชิญเชิญผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกัน

ขอแสดงความนับถือ

Sign Mr. Kenji Sakamoto



* 坂本 建治
(นาย เคนจิ ซากามิโมโตะ)
กรรมการ



บริษัท กฎหมาย เอ็น พี โพรเกรส จำกัด
N.P. PROGRESS LAW Co.,Ltd.

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 152 ซอยพหลโยธิน 92 ตำบลประเวศบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 12130
Head Office: 152 Soi Phaholyothin 92, Prachabtipat Subdistrict, Thanysaburi District, Pathum Thani Province 12130.

วันที่ 24 มกราคม 2568

เรื่อง บอกร่างการโอนสิทธิเรียกร้อง

เรียน นายสุธรรมศักดิ์ สุวรรณประเสริฐ

ตามที่ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ผู้โอน) ได้ตกลงทำสัญญาโอนสิทธิเรียกร้อง (สัญญาซื้อขายสิทธิเรียกร้องประกันภัยรถยนต์) ฉบับลงวันที่ 26 เมษายน 2567 ให้กับ บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (บสท.) (ผู้รับโอน) ซึ่งมีผลให้สิทธิเรียกร้องในหนี้ตามสัญญาตลอดจนหลักประกันที่ท่านได้ทำไว้กับผู้โอนนั้น ได้ตกมาเป็นของผู้รับโอน นับแต่วันที่ 26 เมษายน 2567 เป็นต้นไป

โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้าในฐานะนายความผู้รับมอบอำนาจจากผู้โอน จึงขอออกกล่าวแจ้งการโอนสิทธิเรียกร้องตามสัญญาดังกล่าวมายังท่าน และขอให้ท่านนำเงินที่ต้องชำระให้แก่ผู้โอน ไปชำระให้แก่ผู้รับโอนหรือติดต่อผู้รับโอน ณ บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) เลขที่ 173 หมู่ที่ 17 อาคารการเวกเดนมอนด์ ตำบลลุมพินี อำเภอสาทร กรุงเทพฯ โทรศัทพ์ 02-267-1900* นับแต่วันที่ท่านได้รับหนังสือฉบับนี้ ทั้งนี้ ผู้รับโอนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่าน

บสท. (ผู้รับโอน) ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ และต้องขอภัย หากท่านได้ชำระหนี้หรือติดต่อกับผู้รับโอนแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

()
นายกิตติศักดิ์ อภิพันธุ์ธนาโชติ

ทนายความผู้รับมอบอำนาจ

ติดต่อเพื่อเจ้าหน้าที่ คุณพระพรท กลิ่นยา โทร.02-267-1900 ต่อ 210



บริษัท เบตเตอร์ลีซิง จำกัด
BETTER LEASING CO., LTD.

80 ชั้น 401 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงวิภาวดี เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10120 โทร.021151370

วันที่ 12 มีนาคม 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 35
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย: 1. รายงานประจำปี 2567
- 2. หนังสือมอบอำนาจ

ด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 35 ในวันที่ 3 เมษายน 2568 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุม บริษัท เบตเตอร์เลย์(ประเทศไทย)จำกัด เลขที่ 210 ถนนรามคำแหง แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240 โทร:(02) 917-0000 ตามวาระการประชุม ดังนี้

- 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 34
- 2. รายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2567
- 3. พิจารณานำอนุมัติงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
- 4. พิจารณาจ้างสรรกรับและจ่ายเงินปันผล
- 5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ พร้อมกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ
 - 5.1. เลือกตั้งกรรมการบริษัท
 - 5.2. กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท
- 6. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี
- 7. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกัน หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้และประสงค์จะมอบให้ผู้อื่นเข้าร่วมแทน โปรดใช้หนังสือมอบอำนาจซึ่งได้แนบมาพร้อมนี้ และขอความร่วมมือโปรดส่งหนังสือมอบอำนาจไปยัง คุณสุรีย์ เสนียังค์ ณ อุทัย อีเมล : sureekoung@gmail.com โทรศัพท์ (02) 115-1370 ก่อนวันประชุม 1 วันทำการ จักเป็นพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ
พรณี อันทวรลักษณ์
กรรมการผู้จัดการ

บริษัท เซนจูรี่ ไทร์ (ประเทศไทย) จำกัด
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568

วันที่ 12 มีนาคม 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568
เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท เซนจูรี่ ไทร์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ลงมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 จะจัดให้มีขึ้นในวันที่ 20 มีนาคม 2568 เวลา 9.00 น. ณ สำนักงานของบริษัท เลขที่ 888/1 หมู่ที่ 2 ตำบลสำนักทอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

- พิจารณาเรื่องการเปลี่ยนแปลงกรรมการของบริษัทฯ
- พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น ถ้าจะมอบให้ผู้อื่นไปประชุมแทน กรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะไปยังกรรมการก่อนการประชุม

ขอแสดงความนับถือ

-ฉิน หลง-

-Company's seal-

(นายฉิน หลง)
กรรมการ

(Unofficial English Translation)

Sentury Tire (Thailand) Co., Ltd.
Notice of the Extraordinary Meeting of Shareholder No. 1/2025

12 March 2025

Subject : Invitation to attend the Extraordinary Meeting of Shareholder No. 1/2025

To : The Shareholders of the Company

Notice is hereby given that the Extraordinary Meeting of Shareholder No. 1/2025 will be held on 20 March 2025, at 9:00 am. at the company's office No. 888/1 Village No. 2, Sannakhong Sub-District, Mueang Rayong District, Rayong Province. The following agendas shall be considered at the Meeting.

- To consider the change of directors of the Company; and
- To transact other business (if any).

You are invited to join this meeting at the date, time and place mentioned above. If you are not available, you may appoint a proxy. The proxy form must be deposited with a director before the start of the meeting.

Sincerely yours,

-Company's seal-

-Qin Long-

(Mr. Qin Long)
Director

NICHIYU

Nichiyu Asia (Thailand) Co., Ltd.
888/9-10 Moo 9 Soi Roongcharoen
Lieb Klong Suvarnabhumi Rd., Bangpla,
Bangplee, Samutprakarn 10540
Tel: 02-181-6713-21 Fax: 02-181-6722
URL: http://www.nichiyu.co.th

Date: 12th March 20205

To: All Shareholders

Subject: Invitation to the Extraordinary General Meeting 1/2025

Whereas, the Board of Directors of Nichiyu Asia (Thailand) Company Limited deems it appropriate to hold an Extraordinary General Meeting No. 1/2025 at 10.00 am of Thu 27th March, 2025 at the Conference room of Nichiyu Asia (Thailand) Co., Ltd., No. 888/9-10 Moo 9 Soi Roongcharoen, Lieb Klong Suvarnabhumi Rd., T. Bangpla, A. Bangplee, Samutprakarn 10540, Thailand, and you are invited to the Meeting.

For the following proposed agenda:

- To consider and approve the previous minutes of the Extraordinary General Meeting.
- To consider and approve the change of directors.
- Other business if any

Kindly attend the Meeting at the date, time and place mentioned above.

If you wish to appoint a person to attend and vote at the Meeting on your behalf, please complete and duly execute the proxy. The completed and executed proxy must be deposited with the Chairman of the Meeting at or before commencement of the Meeting.

By order of the Board of Directors

藤山太郎

Taro Fujiyama
Managing Director

Logisnext

Logisnext Business Service (Thailand) Co.,Ltd
888/9-10 Moo 9 Soi Roongcharoen
Lieb Klong Suvarnabhumi Rd., T. Bangpla
A. Bangplee, Samutprakarn 10540
Tel. 02-181-6717-21 Fax: 02-1816722

Date: 12th March 2025

To: All Shareholders

Subject: Invitation to the Extraordinary General Meeting 1/2025

Whereas, the Board of Directors of Logisnext Business Service (Thailand) Company Limited deems it appropriate to hold an Extraordinary General Meeting No. 1/2025 at 10.30 am of Thursday 27th March, 2025 at the Conference room of Logisnext Business Service (Thailand) Co., Ltd., No. 888/9-10 Moo 9 Soi Roongcharoen, Lieb Klong Suvarnabhumi Rd., T. Bangpla, A. Bangplee, Samutprakarn 10540, Thailand, and you are invited to the Meeting.

For the following proposed agenda:

- To consider and approve the previous minutes of the Extraordinary General Meeting.
- To consider and approve the change of directors.
- Other business if any

Kindly attend the Meeting at the date, time and place mentioned above.

If you wish to appoint a person to attend and vote at the Meeting on your behalf, please complete and duly execute the proxy. The completed and executed proxy must be deposited with the Chairman of the Meeting at or before commencement of the Meeting.

By order of the Board of Directors

藤山太郎

Taro Fujiyama
Managing Director



Seksun Technology (Thailand) Co.,Ltd. (Head Office)
 88 Moo 9, T.Thanu, A.U-Thai, Rojana Industrial Park, Ayutthaya 13210 Thailand
 Tel : 035-800100 Fax : 035-330187 Tax ID No.D1055-48097899



เรื่อง จ่ายเงินปันผล

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เซกซัน เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด

ด้วยมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2568 ณ สำนักงานเลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลธนู อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้อนุมัติให้จ่ายเงินปันผล ให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 3.0858 บาท ตามรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ในจำนวนหุ้นทั้งหมด 121,600,000 หุ้น คิดเป็นจำนวนเงิน 375,233,280.- บาท (สามร้อยเจ็ดสิบห้าล้านบาทสองแสนสามหมื่นสามพันสองร้อยแปดสิบบาทถ้วน) โดยบริษัทฯ กำหนดจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นระหว่างวันที่ 24-27 มีนาคม 2568

จึงเรียนมาเพื่อทราบ



ประกาศมา ณ วันที่ 11 มีนาคม 2568

(นายวีร ด้วงดี)

กรรมการ



Thai Mizuno Co.,Ltd. (Head Office) Tax ID no. 0105557016758

571 RSU Tower Unit 802, 8th Floor Soi Sukhumvit 31 Sukhumvit Road, Klongton Nua, Wattana, Bangkok 10110
 บริษัท ไทย มิตซูบิชิ จำกัด (มหาชน) 111 ซอยสุขุมวิท 31 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
 Tel : +66-102-261-3258-9 Fax : +66-102-261-3257

Mar 12th, 2025

Subject: Invitation to the Annual Meeting of Shareholders for 1/2025

To : The Shareholders of the Company

As the Board of Directors of Thai Mizuno Company Limited has resolved to hold the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2024 on Mar 24th, 2025 at 10:00 at Thai Mizuno Company Limited 571 RSU Tower unit 802, 8th Floor Soi Sukhumvit 31 Sukhumvit Road, Klongton-Nua, Wattana, Bangkok 10110

The agenda to be considered is as follows :-

1. To consider approval of the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders.
2. To consider the reports of the Board of Directors on the performance of the company for the year 2024
3. To consider and approve the financial statement for the fiscal year end at December 31st, 2024
4. To consider appointment of auditor and fixing his/her remuneration for the year end December 31st, 2025
5. Other business (if any)

Kindly attend the meeting on the date, time and place mentioned above. If you wish to appoint a person to attend and vote at the meeting on your behalf, please complete and duly execute the enclosed proxy. The completed and executed proxy must be deposited with the Chairman of the Meeting at or before commencement of the meeting.

Yours sincerely,

Mr.Shuji Tagai
 Managing Director

SYNOVA

วันที่ 10 มีนาคม 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568

เรียน ผู้ถือหุ้นของ บริษัท ซิโนวา จำกัด

ด้วยคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ในวันที่ 30 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ณ สำนักงานบริษัทเลขที่ 431 ซ.ประยูร 1 อ. เจริญกรุง แขวง บางคอแหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประจวบครั้งที่ผ่านมา
- วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
- วาระที่ 3 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดเงินค่าตอบแทน
- วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตัวเองได้ โปรดท่านหรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนด้วย จักขอพระคุณอย่างยิ่ง



ขอแสดงความนับถือ

(นายเฟด โมอวรัต)

กรรมการ



บริษัท ซีอาร์ซี อินสเปกชันส์ จำกัด
CRC INSPECTIONS COMPANY LIMITED
 106/39 Moo 5 PHLU TA LUANG, SATTAPHI, CHON BURI 20180, THAILAND.

บริษัท ซีอาร์ซี อินสเปกชันส์ จำกัด

เรื่อง การจ่ายเงินปันผลประจำปี

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท ซีอาร์ซี อินสเปกชันส์ จำกัด

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2568 ในวันที่ 10 มีนาคม 2568 ณ สำนักงานของบริษัทเลขที่ 106/39 หมู่ที่ 5 ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสตึก จังหวัดชลบุรี ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้จัดสรรเงินกำไรจากการดำเนินงานประจำปีให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ รวมทั้งสิ้น 5 ล้านบาท โดยจัดสรรตามอัตราส่วนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยกำหนดปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 13 มีนาคม 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลประจำปีในวันที่ 14 มีนาคม 2568

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ประกาศ ณ วันที่ 12 มีนาคม 2568

ขอแสดงความนับถือ



(นายเวรดิ วรรณวร) (นายเทพรัตน์ รอดวิมิง)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม



บริษัท ไทย เมคคานิคัล คอนสตรัคชั่น จำกัด
THAI MECHANICAL CONSTRUCTION CO.,LTD.

เลขที่ประจำ มูลที่ 5 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 21180 โทร (033) 897 964 แฟกซ์ (033) 897 963
39/1 Moo 5, Tumbon Nikompattana, Amphur Nikompattana, Yuyong 21180

บริษัท ไทย เมคคานิคัล คอนสตรัคชั่น จำกัด
วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท ไทย เมคคานิคัล คอนสตรัคชั่น จำกัด

ด้วยคณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ในวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2568 เวลา 10.30 ณ สำนักงานของบริษัท เลขที่ 39/1 หมู่ที่ 5 ตำบล นิคมพัฒนา อำเภอ นิคมพัฒนา จ. ระยอง เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
- วาระที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท และรับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุดเดือนธันวาคม 2567
- วาระที่ 3 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2568
- วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้น ไปประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยพร้อมหรือหาก
ด้วย จักขอบคุณอย่างยิ่ง



ขอแสดงความนับถือ

นายวิศักดิ์ บุณยะนันท์
กรรมการ

หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ครั้งที่ 1 / 2568

บริษัท เอ็น เอช เอ ทริจิ้น (ประเทศไทย) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรมบางปู (เหนือ) เลขที่ 878 หมู่ 2 ตำบลทรายทองใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

วันที่ 12 มีนาคม 2568

เรื่อง เชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2568
เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัทฯ

ด้วยคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้ลงมติให้เชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ครั้งที่ 1/2568 ของ
บริษัท เอ็น เอช เอ ทริจิ้น (ประเทศไทย) จำกัด ในวันที่ 27 มีนาคม 2568 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุม
บริษัท เอ็น เอช เอ ทริจิ้น (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมบางปู (เหนือ) เลขที่ 878 หมู่ 2 ต. ทรายทองใหม่
อ. เมืองสมุทรปราการ อ. สมุทรปราการ โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ครั้งที่ 1/2567
- วาระที่ 2 รายงานผลประกอบการประจำปี 2567
- วาระที่ 3 เสนอรายงานการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2567
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนบริษัทฯ ฉบับ สิ้นงวด วันที่ 31 ธันวาคม 2567
- วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแผนการจัดสรรกำไร
- วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีประจำปี 2568
- วาระที่ 7 แต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- วาระที่ 8 อื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมการประชุมตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าวข้างต้น หากท่านไม่สามารถไป
ประชุมด้วยตนเองได้ โปรดทำหนังสือมอบอำนาจให้ผู้ถือไปประชุมแทน จักขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

ขอแสดงความนับถือ

(นายมาชาวี สุตะโนะ)

รองประธานบริษัท

ประกาศเลิกบริษัท

บริษัท สไมล์ โลจิสติกส์ จำกัด

ขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่าที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ของ
บริษัท สไมล์ โลจิสติกส์ จำกัด ได้มีมติให้เลิกบริษัทฯ นี้ ตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2568
เป็นต้นไป

จึงประกาศให้บรรดาลูกหนี้และเจ้าหนี้ทั้งหลายของบริษัทฯ นี้ ได้โปรดติดต่อชำระหนี้
หรือยื่นคำทวงหนี้ต่อข้าพเจ้า ณ สำนักงานของผู้ชำระบัญชี เลขที่ 88/8 หมู่ที่ 7
ตำบลหัวถนน อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ภายในกำหนด 7 วัน นับตั้งแต่วันประกาศเป็น
ต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 12 มีนาคม 2568

ลงชื่อ จักรกริช ทรัพย์ไพศาล -ผู้ชำระบัญชี
(นายจักรกริช ทรัพย์ไพศาล)

Announcement
PATLITE (THAILAND) CO., LTD.

12th March, 2025

Re : Invitation to the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2025
To : The Shareholders of the Company

Notice is hereby given that the Board of Directors of the Company has arranged for the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2025 to be held on 20th March, 2025 at 9.00 a.m. at the company's office No. 4-1-3 Kyutaromachi, Chuo-ku, Osaka-City, Osaka, 541-0058, Japan. In order to transact the following business at the meeting :-

- 1. Approval of Minutes of the previous meeting, Minutes of EGM No.2/2024.
- 2. To consider and acknowledge of the termination period of Mr.Hiroaki Fujii
- 3. To consider and approve to change payment condition for 3 bank accounts
- 4. Other business (If any)

We would appreciate it if you could attend the meeting at the same time and place indicated above.

Sincerely yours,



Signed:
(Mr. Hiroaki Fujii)
Director



ก้าวสู่ปีที่
16

รับลงประกาศโฆษณาหนังสือพิมพ์

ขั้นตอน
ลงประกาศ



สแกน QR-CODE
หรือโทรสอบถาม
เพื่อขอลงประกาศ

ชำระเงิน

ส่งประกาศทาง
Email หรือ Line

ลงประกาศ



รับลงประกาศโฆษณาหนังสือพิมพ์

ก่อนวันนัดประชุม **ไม่น้อยกว่า 7 วัน** สำหรับมติทั่วไป

ก่อนวันนัดประชุม **ไม่น้อยกว่า 14 วัน** สำหรับมติพิเศษ

เรื่องที่ต้องลงประกาศหนังสือพิมพ์

จ่ายเงินปันผล, ย้ายสำนักงานใหม่	เชิญประชุมผู้ถือหุ้น รับรองงบการเงิน	เปลี่ยนชื่อบริษัท แก้ไขเพิ่มเติมตราสำคัญ
เลิกบริษัท, เลิกห้าง, ชำระภาษี	แปรสภาพ หจก. เป็นบริษัทจำกัด	เพิ่มทุน, ลดทุนบริษัท ควบบริษัท
แก้ไขข้อบังคับ, แก้ไขวัตถุประสงค์		เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการ เข้า-ออก

รับลงประกาศโฆษณา

- > आयัตร์พย
- > ประกาศคำสั่งศาล
- > ลงประกาศฟ้องร้อง
- > ลงประกาศฟื้นฟูสภาพพนักงาน

- > ประกาศซื้อขายที่ดิน
- > บังคับจำนอง, โฉนด, ล้มละลาย
- > ประกาศข่าวเปิดตัวสินค้าและบริการ
- > ประกาศอื่น ๆ

อัตราค่าลงประกาศ

กรุงเทพ
214 บาท

ต่างจังหวัด
246.10 บาท

**หมายเหตุ 1. ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าจัดส่งเรียบร้อยแล้ว

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม



เลขจดแจ้งการพิมพ์(เดิม)
สสช 298/2552

เลขจดแจ้งการพิมพ์(ใหม่)
สสช 45/2563



02 853 3797-8

085 055 9306

093 124 5048



pjbusiness

ข้อมูลธุรกิจ

www.datanews9.com

กรุณาส่ง

หนังสือพิมพ์ข้อมูลธุรกิจ เลขทะเบียน สสช.298/2552

ISSN 1906-5426

หนังสือพิมพ์ข้อมูลธุรกิจ

รับส่งประกาศโฆษณา ทางหนังสือพิมพ์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 0 2853 3797-8 แฟกซ์ 0 2666 1991

น.ส.กนกวรรณ เจนวีพากษ์ บรรณาธิการ ผู้พิมพ์ ผู้โฆษณา
สำนักงานเลขที่ 9/55-56 หมู่บ้านลินอเวนิว 2 ซอยรามคำแหง 144 ถนนรามคำแหง
แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240